

ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด 2 พ.ศ.๒๕๕7

ระเบียบวาระที่ 4 การจัดการระบบอาหารในโรงเรียน

สมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ ได้พิจารณารายงานเรื่องระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน

รับทราบ ว่าระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน ที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหา ทุพโภชนาการ คุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมกรรมการบริโภคที่ดีของเด็กและเยาวชน ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

ตระหนัก ว่าการพัฒนาการจัดการอาหารในโรงเรียน การให้ความสำคัญของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการบูรณาการ การดำเนินงานในทุกภาคส่วน มีความสำคัญต่อคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความมั่นคงด้านอาหาร และอาหารศึกษา

เห็นด้วย ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนในพื้นที่มีประสิทธิภาพ

อ้างถึง ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ที่แนะนำให้มีการจัดอาหารสุขภาพจำหน่ายในโรงเรียน ควบคุมมิให้มีการจำหน่ายและบริการอาหารประเภทไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูงในบริเวณโรงเรียน และกำหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการควบคุมกิจกรรมการส่งเสริมการขายอาหารประเภทไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูงในโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่ควรส่งเสริมในการพัฒนาระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน

จึงมีมติดังนี้

๑. จังหวัดร้อยเอ็ด โดย คณะกรรมการอาหารจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด กษาดจังหวัด พาณิชยจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ - ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานการศึกษาเอกชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ สมาคมผู้ประกอบการในสังกัด โรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ท้องถิ่นจังหวัด และนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด ผลักดันให้ “ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน” เป็นระเบียบวาระของจังหวัดและระเบียบวาระของท้องถิ่น
๒. ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดย งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๑-๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๗ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ สมาคมผู้ประกอบการในสังกัดโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและองค์การภาคเอกชน เร่งพัฒนา “มาตรฐานการจัดการอาหารในโรงเรียน” และ

“มาตรฐานอาหารในโรงเรียน” ที่เพิ่มความสำคัญกับคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยความมั่นคงทางอาหาร และอาหารศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุน กำกับ ติดตาม ประเมินผล และส่งเสริมการนำมาตรฐานไปใช้ใน โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด และรายงานต่อคณะกรรมการอาหารจังหวัดร้อยเอ็ดรับทราบ

๓. ขอให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนากฎระเบียบหรือ แนวทางที่เอื้อต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบการจัดการอาหารใน โรงเรียนทุก สังกัดอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนดังนี้

๓.๑ วางแผนร่วมกับโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการระบบทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ภายใต้ข้อมูลและสถานการณ์ที่เหมาะสมของภาวะเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และอาหารศึกษา ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการบริโภคของพื้นที่

๓.๒ บริหารจัดการนมโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยครอบคลุมการจ้างเหมา จัดซื้อ จัดจ้าง การกำกับติดตาม การขนส่งการจัดเก็บ การจ่ายแจก และการตรวจสอบคุณภาพ

๓.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคการเกษตรในพื้นที่ และกลุ่มงานอาหารปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยส่งเสริมการใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากพื้นที่

๓.๔ ส่งเสริมการใช้ “มาตรฐานการจัดการอาหารในโรงเรียน” และ “มาตรฐานอาหารในโรงเรียน” ที่พัฒนาในมติข้อ ๒ และพัฒนากลไกควบคุมระบบสุขาภิบาล คุณภาพอาหาร และการตลาด อาหารในโรงเรียน มิให้มีการจำหน่ายและบริการอาหารประเภทไขมัน น้ำตาล โซเดียมสูง

๓.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน และเยาวชน ผ่านการให้ ความรู้พัฒนาทักษะการเฝ้าระวังทางโภชนาการ และพัฒนาพฤติกรรมกรรมการบริโภคอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง

๔. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๑-๓ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๗ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการ สนับสนุนและการมีส่วนร่วมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานวิชาการ ผู้ปกครอง นักเรียน และเยาวชน ศึกษาเพื่อหารูปแบบและจัดตั้งกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาหารในโรงเรียน ให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด

5. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๑-๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการสนับสนุนภาคประชาชน พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสาร ประกอบด้วยฐานข้อมูล กลไก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านโภชนาการ ความปลอดภัยด้านอาหาร คุณภาพอาหาร ข้อมูลพฤติกรรมกรรมการบริโภคของเด็กระบบและประเมินผลการส่งเสริม การวิจัยที่จำเป็น และการสื่อสารสู่สาธารณะ

๖. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๑ - ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๗ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทบทวนและปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียน ให้การสนับสนุนโรงเรียนทุกสังกัด อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กำกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัดเจนและกำหนดแนวทาง ดำเนินงาน กำกับดูแล และติดตามประเมินผลโดยให้ความสำคัญกับอาหารในด้านคุณภาพ อาหาร ความปลอดภัยด้านอาหาร ความมั่นคงด้านอาหาร และ อาหารศึกษา

๗. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ทุกๆ ๓ เดือน
8. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1,2,3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ทุกโรงเรียน